

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าเล็กน้อยหลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์, รอข้อมูลศก.สหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าเล็กน้อย หลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ ขณะที่ตลาดรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.20 และแนวรับที่ 33.30

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กวันนี้ร่วงลง หลังปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมามากที่สุดในปี

นี้
*นักลงทุนขายดอลลาร์เพื่อทำกำไร และมีความระมัดระวังมากขึ้นต่อข่าวที่ว่า อดีตผู้จัดการหาเสียง ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผชิญกับข้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซีย ในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ในปีก่อน

*นักลงทุนยังระมัดระวังในการซื้อขาย ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในวันอังคารและพุธนี้ และก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในวันศุกร์

*ดอลลาร์ยังถูกกดดันจากข่าวที่ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวโน้มที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ให้นายเจอโรม พาวเวลล์ ผู้ว่าการเฟด เป็นประธานเฟดคนต่อไป โดยนายพาวเวลล์ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ อยู่ที่ระดับต่ำกว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณาคนอื่นๆ

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3.19 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 4.66 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 3.02 พันล้านบาท

*08.20 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.22/24 จาก 33.24 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.649/671 จาก 38.666 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.13/15 จาก 113.17 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1637/38 จาก 1.1649 เมื่อวาน

"วันนี้หน้าจะแกว่งอยู่ใน range แคบๆ ตลาดคงรอดูทั้งเฟด และตัวเลขจ้างงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ก็จะเป็นตัวหลักที่จะ move ตลาดในช่วงนี้" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้